



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว จัดประชุมสภาคณพิเศษ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาพิเศษ จัดการประชุมสภาคณพิเศษ ครั้งที่ 1 (The first congress for people with special needs in Thailand) ภายใต้ชื่อ “ก้าวไปด้วยกัน” (Together we go) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และฟังเสียงบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของคนอื่น เพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายในลักษณะของความพิเศษมากขึ้น แม้ว่าภาครัฐและภาคประชาชนจะมีการตื่นตัว และทำความเข้าใจ แต่ยังพบว่าปัญหาของบุคคลกลุ่มนี้ก็คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้เข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เป็นต้น



ผศ. นพ.เจลิ้มชัย บุญยะลีพรรณ

"บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน และไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษา ตลอดถึงศูนย์ฝึกอาชีพ หรือศูนย์ศึกษาต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ ยังไม่สามารถรองรับบุคคลกลุ่มนี้ได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่พิเศษที่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง"

ผศ. นพ.เจลิ้มชัย กล่าวต่อไปว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมสมาคมพิเศษ ครั้งที่ 1 (The first congress for people with special needs in Thailand) ภายใต้ชื่อ "ก้าวไปด้วยกัน" (Together we go) โดยมีวัตถุประสงค์

ประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และฟังเสียงบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของคนอื่น เพื่อสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ

"โดยการประชุมครั้งนี้จะได้พบกับ Thomas Kraus ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมบำบัดสำหรับผู้ใหญ่พิเศษ อาสาสมัครจัดการประชุมสภาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้งในภูมิภาคยุโรปและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นงานระดับชาติที่ทำเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ให้เข้มแข็ง ตลอดถึงบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานเพื่อคนกลุ่มนี้จะเกิดกำลังใจในการทำงานต่อไป" อธิการบดี มศว กล่าว

นอกจากนี้ในการประชุมสมาคมพิเศษฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สังคมบำบัด หรือ Social Therapy การเปิดให้เข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงในการทำงานของเครือข่ายการศึกษาพิเศษ สร้างกลุ่มผู้ปกครองเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้ลดความเครียดความอ่อนล้า และเป็นการให้กำลังใจได้อย่างดีเยี่ยม

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว กล่าวว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าการสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์แต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จากการทำงานกับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษมาหลายสิบปี การแยกคนกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ที่ควรยืนเป็นการปิดกั้นโอกาส ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงร่วมกับกลุ่มภาคีจัดการประชุมสภาคนพิเศษครั้งนี้



รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้เห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและต้องการพลังเกื้อหนุนจากภายนอกเพื่อสร้างพลังให้กับตนเอง กลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจะพยายามผลักดันให้เกิด 4 ป. คือ ปลุกตัวตน คือ ส่งเสริมความรู้สึกรักตัวเอง ถึงความต้องการในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ, เปิดโอกาส คือ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมีโอกาสพบปะเรียนรู้กับคนในสังคม, ปรับตัว คือ เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างมีความสุข และเปลี่ยนแปลง คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม"

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวต่ออีกว่า ในการประชุมสภาคนพิเศษนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรและสถาบัน อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาริบัติ โรงพยาบาลยุวประสาท มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์ออทิสติก ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอรัท รวมทั้งผู้ปกครอง และจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนของกลุ่มการศึกษำบ้บัดและสังคมบ้บัดแนวมนุษยปรัชญา สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิต้นรักเพื่อเด็กพิเศษ และบริษัทมัลติเอดดูเคชั่น

"ทุกหน่วยงานล้วนมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ บุคลากร ความชำนาญด้านกิจกรรมการบ้บัดที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนในครอบครัวที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน หากบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ครอบครัวผู้ที่มีความต้องการพิเศษและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อ

ก้าวสู่โลกทัศน์ใหม่ หนึ่งเสียง หนึ่งความหมาย ที่อยากให้ทุกคนได้ยิน"

สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.
02-6495000 ต่อ 5631,5639 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ <http://rise.swu.ac.th>